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หนังสือพิมพไทยรัฐ

นาเตย10ป..ลงทุนหนเดียว เก็บเกี่ยวเปนลาน

นี่แหละดอกเตย

“สูงานหนักมาทั้งชีวิต สมัยรุนๆไปรับจางกอสรางที่ซาอุฯ สิบกวาป ไดเงินกอนกลับมา
ซื้อที่ปลูกบาน ทํานา ราคาขาวเอาแนไมได ขืนดันทุรังทํานามีแตเสี่ยง เลยตัดสินใจหันมาทํานา
เตยตามคําแนะนําของเพ่ือน ลงทุนครั้งเดียว เก็บเกี่ยวยาว ไดปละเปนลาน”

โพธิ์ ภูฆัง วัย 61 ป แหงบานไผขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ตัดสินใจปรับพ้ืนที่นา ลอง
ปลูกเตย 1 ไร เพียง 105 วัน ทําเงินไดถึง 25,000 บาท/ไร ลงทุนปุยเคมี 2 ลูก ใชเงินแค 2,200
บาท...เตยไรเดียว ปลูกแค 3–4 เดือน กําไรตั้ง 2 หมื่นกวาบาท

เปนที่ประจักษทํานาเตยดีกวาทํานาขาว เลยปรับที่ดิน 7 ไรขางบาน มาทํานาเตยทั้งหมด

“ตอนนั้นไมไดทําคันดินลอมรอบเพราะไมคิดวาน้ําจะทวม แตพอเริ่มจะเก็บเกี่ยวตัดเตย
ไปขาย ป’54 เกิดน้ําทวม เตยที่ปลูกไวตายหมด แถมพันธุในสุพรรณฯก็ตายหมดหาไมได ตอง
ไปหาพันธุเตยจากที่อ่ืน ซึ่งราคาคอนขางแพงมาปลูกใหมอีกครั้ง เลยตองไปขอกูเงิน ธ.ก.ส.
คราวนี้เลยลงทุนทําคันดินลอมรอบดานนอกสูงพนเอว”



ดานในแบงแปลงทําเทือกเลนใหดินนุม กวาง 6 เมตร ทําทางเดินลอมแปลง เปนที่วาง
ใบเตยเวลาตัด เลือกกลาเตยตนที่แคระแกรน ใบเหลืองมาปลูกอัตรารอดจะมากกวา สวนกลาตน
ที่งามใบเขียวเอามาดําปลูก 3 วัน มักเนาตายหมด...การดํากลาเตยระยะหาง 40×40 ซม.
แสงแดดรําไร ชวยใหสีใบเตยเขียว ใบมัน กล่ินหอม เปนที่ตองการของตลาด เลยตองทําหลัง
คาสแลนพรางแสง 60%...เมื่อตนเตยอายุ 45 วัน ใหใสปุย 25-7-7 เพ่ือเรงใหแตกกอ ใบเขียว

ปลูกเตยครั้งแรกแมตองรอนาน 5-6 เดือน ถึงจะตัดได...พ้ืนที่ 1 ไร จะไดใบหนัก 5 ตัน
และถาเปนชวงหนาฝนจะไดราคาดี กก.ละ 10 บาท...ลงทุนครั้งแรก ตัดใบหนแรกก็คืนทุนแลว
หลังจากนั้นทุกๆ 3 เดือนครึ่ง (105 วัน) ถือเปนกําไรลวนๆที่ทําไดนาน 10 ป

เทียบกับทํานา 1 ไร อยางเกงไดมากสุด 1 เกวียน ขายได 8–9 พันบาท หักคาปุย คายา
คาพันธุแลวเหลือแคไมเทาไร รายไดหางไกล กันลิบลับ แถมตองลงทุนทําใหมทุกฤดู...ตางกับ
นาเตยลงทุนครั้งเดียวเปนเสือนอนกินไดนาน 10 ป.

เพ็ญพิชญา เตียว



หนังสือพิมพคมชัดลึก

รื้อโครงสราง'ออย-นํ้าตาล'เสียงสะทอนเริ่มตนยังมองตางมุม

แมประเทศไทยจะเปนผูสงออกน้ําตาลรายใหญเปนอันดับ 2 ของโลก และมีการแปร

รูปวัตถุดิบออยไปสูผลิตภัณฑตางๆ มากมายหลากหลาย แตดวยกฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของตางๆ มีการประกาศใชมานานกวา 30 ป เริ่มมีความลาสมัย และอาจจะไมสอดรับตอ
การเปดตลาดเสรีในเวทีระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)
ในอนาคต

ดังนั้น นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีแนวคิด
จะปรับเปล่ียนระบบตางๆ ใหมีความทันสมัย และเปนธรรมตอทุกฝาย ทั้งเกษตรกรชาวไรออย
โรงงานน้ําตาล และประชาชน รวมทั้งเปนการเตรียมรับมือการเปดเออีซีในปลายป 2558 โดยจะ
มีการเปดเสรีในทุกๆ ดาน ทั้งการยกเลิกจํากัดโควตาจําหนายภายในประเทศ และสงออก การ
เปดเสรีตั้งโรงงานน้ําตาล เปนตน อยางไรก็ตาม แนวคิดดังกลาวมีทั้งผูที่สนับสนุน และผูที่ไม
เห็นดวย

นายวิโรจน ณ ระนอง ผูอํานวยการวิจัยดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและ
การเกษตร สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ใหความเห็นวา ระบบที่ใชอยูใน
ปจจุบันไมสามารถแกปญหาน้ําตาลทรายหายไปจากตลาดในประเทศในชวงที่ราคาน้ําตาลใน



ตลาดโลกสูงกวาราคาในประเทศได การกําหนดราคาออยที่ผานมา ใชวิธีการจัดการที่ซับซอน
รวมทั้งอาศัยแรงกดดันทางการเมือง ขณะเดียวกันวิธีการคิดสวนแบงก็ไมไดคํานึงถึงรายไดจาก
ผลิตภัณฑใหมๆ ที่เกิดขึ้นในระยะหลัง ซึ่งชาวไรเห็นวาไมเปนธรรม

นอกจากนี้ ผูบริโภคในประเทศและอุตสาหกรรมที่ใชน้ําตาลจํานวนหนึ่งตองซื้อ
สินคาในราคาที่รัฐบาลกําหนด ซึ่งสวนใหญจะสูงกวาราคาน้ําตาลที่สงออก ในขณะที่ระบบ
แบงปนผลประโยชนที่ใชในปจจุบันมีการควบคุมทุกขั้นตอน ทําใหโรงงานขาดความคลองตัวใน
การปรับการผลิตใหสอดคลองกับภาวะตลาดที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งไมสามารถนําน้ําออยมา
ผลิตเอทานอลในชวงที่มีความตองการสูงได ทั้งที่เปนวิธีที่มีตนทุนต่ํากวาการผลิตดวยวิธีอ่ืน

สําหรับขอเสนอในการปฏิรูปโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล จะมีอยู 3 สวน
ไดแก 1.การปฏิรูปตลาดน้ําตาลภายในประเทศ โดยรัฐควรเลิกควบคุมราคาน้ําตาลและหันมา
ควบคุมปริมาณแทน ซึ่งเมื่อรัฐเลิกควบคุมราคาก็จะไมมีปญหาเรื่องน้ําตาลหายไปจากตลาดอีก
ตอไป และหากรัฐควบคุมใหมีปริมาณน้ําตาลเพียงพอสําหรับการบริโภคและอุตสาหกรรมใน
ประเทศ จะทําใหราคาน้ําตาลภายในประเทศไมสูงกวาที่ควรจะเปน อีกทั้งภาครัฐควรเปดให
นําเขาน้ําตาลทรายโดยเสรี เพ่ือปองปรามการรวมหัวกันตั้งราคาน้ําตาลที่สูงเกินควร ซึ่งใน
สถานการณปกติที่ไมมีการตั้งราคาแบบผูกขาดนั้น มาตรการนี้จะไมสงผลกระทบใดๆ เพราะจะ
ไมคุมที่จะนําเขาน้ําตาลจากตางประเทศเขามาแขงขัน

2.การกําหนดราคาออยและการปรับบทบาทของกองทุนออยและน้ําตาลทรายใน
ดานการรักษาเสถียรภาพราคาออย ซึ่งภาครัฐควรจะใชสูตรกําหนดราคาออยราคาเดียวเทากัน
ทั้งประเทศ โดยกําหนดคาประสิทธิภาพมาตรฐานสําหรับทุกโรงงาน และราคาออยคิดตามความ
หวาน (CCS) ลวนๆ ยึดตัวเลขสวนแบงปนผลประโยชนแบบเดิมคือ 70 : 30 แตปรับวิธีการ
คํานวณที่ทําใหชาวไรไดสวนแบงเพ่ิมขึ้น โดยคํานวณรายรับจากน้ําตาลทรายดิบและน้ําตาล
ทรายขาวอยางละครึ่ง และคิดมูลคาของกากน้ําตาลเพ่ิมอีก 8% ของราคาน้ําตาล

รวมทั้งกําหนดกติกาการเก็บเงินเขาและจายเงินออกจากกองทุนออยและน้ําตาล
เพ่ือใหสามารถทําหนาที่รักษาเสถียรภาพไดจริง และเปล่ียนกติกาการกําหนดราคาออยขั้นตน
และขั้นสุดทาย รวมทั้งกติกาการเก็บเงินเขากองทุน ทั้งจากชาวไรและโรงงาน เพ่ือใหมี
หลักประกันวา ในปที่น้ําตาลราคาดีจะมีการเก็บเงินเขากองทุนเพ่ือรักษาเสถียรภาพไมใชตองใช
วิธีไปกูเงินทุกครั้งที่ตองใชเงินดังเชนที่ผานมา



3.การปรับปรุงองคกรและกฎหมาย โดยบทบาทของกระทรวงพาณิชยควรเลิก
ควบคุมราคาน้ําตาล แตหันมาดูแลไมใหมีการผูกขาดหรือฮั้วราคาของกลุมผูผลิต ดานกองทุน
ออยและน้ําตาลทรายควรแยกบัญชีเปนกองทุนยอยสําหรับรักษาเสถียรภาพโดยเฉพาะ โดยหาม
นําเงินสวนนี้ไปใชอยางอ่ืน และตั้งสถาบันวิจัยออยน้ําตาล และผลิตภัณฑตอเนื่อง เพ่ือการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมที่ ย่ังยืน และพัฒนาระบบการวัดคาความหวานของออยใหเปนที่
นาเช่ือถือมากขึ้น

ดาน นายชลัส ชินธรรมมิตร ประธานคณะทํางานดานตลาดภายในประเทศ บริษัท
ไทยซูการมิลเลอร จํากัด กลาววา ระบบแบงปนผลประโยชนที่เกษตรกรไดรับ 70% และโรงงาน
น้ําตาลไดรับ 30% หรือ ระบบ 70 : 30 มีขอดีอยูแลว เห็นไดจากในชวงที่ผานมา ทําให
อุตสาหกรรมน้ําตาลโตขึ้นถึง 4 เทาตัว ผูมีสวนไดเสียไมมีใครไดรับผลกระทบ ชาวไรออยอยูได
ขยายพ้ืนที่ปลูกออยอีกเปนจํานวนมาก โรงงานน้ําตาลก็เติบโต

อยางไรก็ตาม ระบบนี้ไดใชมาอยางยาวนาน และบางอยางก็ลาสมัย จึงเห็นวาควร
จะปรับปรุงในสวนที่เปนอุปสรรค โดยเฉพาะระบบโควตาที่จัดสรรโควตา ก เพ่ือเก็บไวสําหรับ
การบริโภคภายในประเทศ และ โควตา ค สําหรับการสงออก ยังไมเหมะสม ทําใหเกิดปญหา
การลักลอบสงออกตามแนวชายแดน เนื่องจากราคาในประเทศต่ํากวาเพ่ือนบาน และในบางครั้ง
ก็เกิดการขาดแคลนน้ําตาลเพ่ือสงออก โดยในปจจุบันน้ําตาลที่ผลิตไดทั้งหมดมีการสงออกสูงถึง
75% ที่เหลือจําหนายภายในประเทศ ดังนั้น จึงไมตองหวงเรื่องปญหาขาดแคลนน้ําตาลเพ่ือ
บริโภคภายในประเทศ

"หากรัฐบาลตองการจะเปดเสรี แตยังคงระบบโควตาไวก็เทากับยังเปนการคาที่ไม
เสรีอยู ซึ่งเรื่องน้ําตาลเปนสิ่งที่ซับซอน การที่จะปรับเปล่ียนอะไรควรจะใหทุกฝายที่มีสวนไดเสีย
เขามาหารือ เพ่ือใหไดทางออกที่ดีที่สุด" นายชลัส กลาวและวา กองทุนออยและน้ําตาลทราย
ควรจะคงไว แตตองปรับเปล่ียนใหอยูในจํานวนที่เหมาะสม สวนจะมีจํานวนเทาไรก็ขึ้นอยูกับ
ตนทุนการผลิตออยของเกษตรกรที่แทจริง เพ่ือจะใหคํานวณเม็ดเงินการจายชดเชยชวยเหลือ
หากราคาออยตกต่ําใหแกเกษตรกรไดอยางเหมาะสม

ขณะที่ฝงเกษตรกรชาวไรออยอยาง นายธีระชัย แสนแกว ประธานสถาบันชมรม
ชาวไรออยภาคอีสาน มองวา การเปดเสรีน้ําตาลทรายจะสรางความเสี่ยงใหแกชาวไรออยเมื่อ



ราคาน้ําตาลในตลาดโลกตกต่ํา โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันที่ราคาออยในตลาดโลกรวงลงมา
อยูที่ 820 บาทตอตัน ขณะที่ตนทุนของเกษตรกรสูงถึง 1,222 บาทตอตัน ดังนั้น จึงปลอยใหอิง
กับตลาดโลกเพียงอยางเดียวไมได โดยกอนหนาที่จะใชระบบแบงปนผลประโยชน 70 : 30 ก็
เคยใชระบบเสรีมาแลว แตลมเหลว

ทั้งนี้ ที่ผานมาระบบแบงปนผลประโยชนทําใหมีพ้ืนที่ปลูกออยเพ่ิมขึ้น และมีโรงงาน
น้ําตาลมากขึ้น ทุกฝายเติบโตหมด ในขณะที่พืชชนิดอ่ืน เชน ขาว ยาง มันสําปะหลัง เกษตรกร
ก็ประสบปญหาความผันผวนของราคามาโดยตลอด จนทําใหรัฐใชงบประมาณเขาไปชวยเหลือ
จํานวนมาก ตางจากอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลที่สามารถยืนไดดวยตัวเอง เกษตรกรและ
โรงงานสามารถตกลงกันได จึงไมเห็นความจําเปนที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะลงมาแกไขเรื่องนี้
ซึ่งอาจจะสรางภาระใหแกรัฐบาลไดในอนาคต

"หากปลอยใหเปดเสรีทั้งระบบ ยกเลิกโควตาน้ําตาลในประเทศ และสงออก จะทําให
ราคาน้ําตาลไมมีความแนนอน และหากราคาน้ําตาลในตลาดโลกสูงมากก็อาจทําใหน้ําตาลทะลัก
ออกนอกประเทศ โดยไมสามารถควบคุมได จนทําใหเกิดความขาดแคลนภายในประเทศ ซึ่ง
รัฐบาลจะตองตอบใหไดวา สามารถควบคุมพอคาน้ําตาลทั่วประเทศไดหรือไม ในขณะเดียวกัน
เมื่อราคาตลาดโลกลดต่ําลงมาก รัฐบาลจะมีกลไกอะไรเขามาชวยเหลือเกษตรกร" นายธีระชัย
กลาว

อยางไรก็ตาม การปฏิรูปโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล เพ่ิงกาวสูจุดเริ่มตน
ที่จะตองผานการระดมความคิดเห็นจากทุกฝาย ทั้งเกษตรกร โรงงานน้ําตาล ประชาชนผูบริโภค
และรัฐบาล ในฐานะผูคุมกติกาของประเทศ ตองนําขอดี-ขอเสียมาสังเคราะหใหตกผลึก เพ่ือ
ประโยชนของทุกฝาย รวมทั้งทําใหอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลยังคงเติบโตไดในอนาคต ซึ่ง
ตองจับตาวา ทายที่สุดแลว อุตสาหกรรมน้ําตาลของไทยจะไปในทิศทางใด
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ตั้งช่ือเรื่อง "ทีมเศรษฐกิจตกเปนเปา" ในที่นี้ เพ่ือจะสื่อความหมายถึง "เปา" ที่สังคม
กําลังติดตาม 2 เปาใหญ โดย "เปาแรก" ที่สังคมสนใจอยูที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รอง
นายกรัฐมนตรี ที่กํากับดูแลงานดานเศรษฐกิจของรัฐบาล ใหสัมภาษณยอมรับวา "ไดเสนอ
แตงตั้งรัฐมนตรีเพ่ิม 2 คน คือ นายอํานวย ปะติเส เปน รมช.เกษตรและสหกรณ เพ่ือชวยเรื่อง
สินคาเกษตรตกต่ํา และนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เปน รมช.คลัง ซึ่งนายอําพน กิตติอําพน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นํารายช่ือขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายแลว"

เปานี้ก็เปนการยืนยันขาวที่แพรสะพัดมากอนหนานี้ ซึ่งเปนการเสริมการทํางานของ
รัฐบาลเอง เพราะถือวากระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการคลัง เปนกระทรวงหลักที่มีภาระงาน
หลักที่หนักหนวง จึงตองมี "รัฐมนตรีชวยวาการ" มาผอนแรง "รัฐมนตรีวาการ" ที่งานลนมือ

สวน "เปาที่สอง" เกิดจากการตั้งขอสังเกตที่เห็นอะไรบางอยางในรอบสัปดาห
เกี่ยวกับการสัมภาษณของนักขาวสายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสายทําเนียบรัฐบาล และสาย
กระทรวงพาณิชย

ที่พรอมใจกันสัมภาษณถึงปญหาการทํางานทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ฝายทําเนียบก็
ถาม "ม.ร.ว.ปรีดิยาธร" สวนสายพาณิชยก็ถามเจากระทรวง "พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ" ซึ่งขาวนี้



เกิดขึ้นจากการตั้งขอสังเกตวา รัฐมนตรี 2 ทานนี้ "ไมกินเสนกันหรือไม" แตสุดทายทั้ง 2 คนก็
ปฏิเสธยืนยันหนักแนนวา ไมมีปญหาใดๆ กับการทํางานรวมกันในทีมเศรษฐกิจ

ฝงหมอมอุยใหสัมภาษณหลังถูกตั้งคําถามกวางๆ วา "มีปญหาการทํางานในทีม
เศรษฐกิจของรัฐบาลหรือไม" หมอมอุยตอบยืนยันวา การทํางานของทีมเศรษฐกิจในรัฐบาลชุดนี้
ทุกคนรวมกันทํางานไดดี ไมมีความขัดแยงและไมมีความแตกแยก

ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย เจอคําถามที่ระบุช่ือวามีปญหากับหมอมอุยหรือไม แตก็ยืนยัน
วา ไมมีความขัดแยงในการทํางานรวมกับหมอมอุย ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ

ทวา นอกเหนือจากการสัมภาษณในงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยป 2558 ที่จัด
โดยสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผานมา ไดเชิญหมอมอุยไป
เปนองคปาฐก กลาวปาฐกถาพิเศษ

ตอนหนึ่งรองนายกฯ ดานเศรษฐกิจกลาววา "งานนโยบายตางๆ ของรัฐบาลมี
จํานวนมากและตองการทําใหเสร็จ ซึ่งรูดีวาถาใจถึงจะทํางานไดเสร็จ ซึ่งตัวเอง รวมทั้งนาย
สมหมาย ภาษี รมว.คลัง นายณรงคชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน และนายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ
อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ"

"พวกเราใจถึงและไมกลัวคนดาอยูแลว ทํางานในระยะปกวาจะทําใหเสร็จ ไมกลัว
ถูกวิพากษวิจารณหรือเสียคะแนนนิยม แตบังเอิญวาไมใชพวกเราเปนกลุมที่มีอํานาจอยูกลุม
เดียว ผมขอพูดใหงงเลนแบบนี้"

ทิ้งทายแบบนี้ ใหสังคมและสื่อที่นั่งฟงตีความกันเอาเองวา ทําไมไมเอยถึงช่ือ
"พล.อ.ฉัตรชัย" ทั้งที่เปนหนึ่งในทีมเศรษฐกิจ และคําวา กลุมอํานาจที่ไมใชพวกเรากลุมเดียว ยัง
มีกลุมไหนอีก? ซึ่งในการสัมมนาเวทีใหญเชนนี้ คงไมใชการพูดติดตลกเปนแน และจากการ
ตรวจสอบจากคน "วงใน" ก็ยอมรับวา กําลังมีปญหาในการเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
และคสช. เพราะ คสช.เสมือนคนวางนโยบายใหรัฐบาลสานตอ แตรัฐบาลยังเคล่ือนไดไมเต็มที่ใน
บางจุด

จึงนาสนใจวา "งานดานเศรษฐกิจ" ของรัฐบาลที่มีการแถลงนโยบายตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ (สนช.) ไปแลว ซึ่งมี 2 สวนใหญๆ ที่กําลังขับเคล่ือน คือ การลดความเหล่ือมลํ้า



ของสังคมฯ และการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ จะเคล่ือนไปถึงเปาหมายอยาง
สมบูรณแบบไดหรือไม

นี่จึงเปนสิ่งที่เช่ือวา "พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา" นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคสช.
เอง คงพอจะรับทราบบาง และคงหาทางแกไขเพ่ือไมใหมี "เปา" ลักษณะนี้ที่ทําใหงานภาพใหญ
มีปญหา

---------------------------------
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ขาวหนังสือพิมพเดลินิวส

ชาวนาแหเกี่ยวขาวหนีฝนพาราคารวง
นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีขาวไทย เปดเผยวา ขณะนี้เปนชวงที่มีการเก็บเกี่ยว
และนําผลผลิตขาวออกมาสูทองตลาดมากขึ้นที่สุด และเนื่องจากที่ผานมามีฝนตกลงมาอยาง
ตอเนื่อง ทําใหชาวนาเรงเก็บเกี่ยวเพ่ือนําขาวไปขายตอใหกับโรงสี ทําใหมีผลผลิตคุณภาพไมดี
เชน มีความช้ืนสูง เมล็ดไมสมบูรณหรือยังเขียวอยู เปนตน สงผลใหราคาขาวทุกประเภทลด
ต่ําลง ขณะเดียวกันผูสงออกก็ชะลอการรับซื้อขาวจากโรงสี เพราะการสงออกขาวในตลาดโลก
ชะลอตัว ซึ่งยอมรับวาผูประกอบการโรงสีคอนขางกดดัน เพราะตองรับซื้อขาวจากชาวนาไวรอ
ใหผูสงออกมารับซื้อตอ เนื่องจากผูสงออกรายใหญมีไมเกิน 10 ราย ย่ิงทําใหโรงสีตองรับภาระ
เก็บขาวจนกวาการสงออกจะกลับมาคลองตัวอีกครั้ง

“ยืนยันวา แมผลผลิตขาวจะออกมามากและโรงสตีองเก็บไวปริมาณมาก แตก็ยังไมมีการปฏิเสธ
หรือชะลอรับซื้อขาวจากชาวนา”

อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาราคาซื้อขายขาวในประเทศอยูในระดับต่ํา โดยขาวขาวความช้ืน
15% ขาวเปลือกราคา 7,900-8,000 บาท ขาวสาร 12,000 -13,000 บาท/ตัน เทานั้น ขณะที่
ราคาที่ผูสงออกสามารถขายไดนั้น สูงกวาราคาที่ซื้อจากโรงสีคอนขางมาก



หนังสือพิมพแนวหนา
ทลายโรงงาน, สารเคม,ี เถื่อน
นายอนันต สุวรรณรัตน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปดเผยวา ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
ราชบุรี กรมวิชาการเกษตร ไดรับแจงเบาะแสโรงงานผลิตวัตถถุอันตรายโดยไมไดรับอนุญาตอยู
ที่ อ.เนินสะดวก จ.ราชบุรี จึงประสานไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ
การคุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) เขารวมตรวจคนสถานที่ไดรับแจงดังกลาว พบของกลางไดแก
สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง กลุมสารควบคุมและยับย้ังการเจริญเติบโตของพืช รวมจํานวน
25 ตัน ปุยเคมี 15.7 ตัน ธาตุอาการรองและธาตุอาหารเสริมจํานวน 1.7 ตัน รวม 17.4
ตัน รวมจํานวนของกลางที่ไดทําการยึดอายัดไวจํานวน 56 รายการ ปริมาณ 42.4 ตัน คิดเปน
มูลคารวมทั้งหมดกวา 12 ลานบาท พรอมกับไดทําการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว

นายอนันต กลาววา กรมวิชาการเกษตรมีนโยบายในการปราบปรามปจจัยการผลิต
ที่ดอยคุณภาพทั้งสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ปุย และเมล็ดพันธุที่เสื่อมคุณภาพ โดยได
ดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค และกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยางตอเนื่อง โดยตั้งแตป 2555
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ไดจับกุมผูกระทําความผดิในสวนของโรงงานเถื่อนจํานวน 39 ราย ยึด
ของกลางจํานวน 8,000 ตัน คิดเปนมูลคารวมจํานวนกวา 300 ลานบาท หากผูใดทราบ
เบาะแสแหลงผลิตและจําหนายปจจัยการผลิตปลอม หรือไมไดคุณภาพสามารถแจงหนวยงาน
ของกรมวิชาการเกษตรทั้งในสวนกลางแลกะสวนภูมิภาคไดทุกแหง หรือที่ศูนยรับแจงปจจัยการ
ผลิตปลอม โทร.081-373-8259


